

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง ²			หมายเหตุ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
สูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนการรับ อาจส่งผลให้หลักสูตรไม่เป็นที่ยอมรับ	ด้านการดำเนินงาน	1. ประชากรวัยเรียนมีจำนวนลดลง 2. รูปแบบความต้องการเรียนเปลี่ยนไปตามระดับเทคโนโลยี (disruptive technology) 3. โครงสร้างการบริหารหลักสูตรไม่มีความชัดเจน เนื่องจากหลักสูตรของคณะ ในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย 4. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์ ต้องจบวุฒิการศึกษา การศึกษาระดับบัณฑิต เท่านั้น	4	4	16	
สูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากนิสิตปริญญาตรีไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้	ด้านการดำเนินงาน	1. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐาน 2. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอ	5	4	20	
สูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2 "การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล" ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน	1. มีสัดส่วนของอาจารย์ใหม่ที่ขาดประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 2. จำนวนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย	4	3	12	
สูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ทุกงานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต้องผ่านการอบรมการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทำให้อาจารย์ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 2. ความถี่ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีจำนวนจำกัด	4	4	16	
สูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	ด้านการดำเนินงาน	1. จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนรายวิชาที่คณะต้องจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2. จำนวนนิสิตการศึกษาระดับบัณฑิตจากคณะร่วมผลิตที่คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพครูมีจำนวนมากขึ้น 3. ห้องเรียนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน	3	4	12	

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
มีมติความเห็นชอบ/อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 15 พ.ย. 62